



## วันกองทัพเรือแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน - 27 /Nov/ 2013

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดและผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทัพ ได้ให้ผู้บัญชาการและคณะเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของสาธารณรัฐอิสลาม เข้าพบเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พร้อมกับได้ชี้ถึงฐานะภาพอันโดดเด่นของระบอบอิสลามประชาชาติและกองทัพอิหร่าน อันเป็นการแสดงและบ่งชี้ถึงพลังอำนาจ ความเจริญก้าวหน้าแท้จริง ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญของภูมิปัญญา ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญเป็นที่ตั้ง พร้อมกับกล่าวย่ำว่า จะต้องสร้างและจัดระเบียบกองกำลังทหารให้มีความสอดคล้องกับประชาชาติอิหร่านและอุดมการณ์ของระบอบอิสลาม

การพบปะครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในวันที่ เจ็ด ออซร์ เป็นวันกองทัพเรือแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า วันที่เจ็ด ออซร์ เป็นวันแห่งการเกิดเกียรติยศยกย่องบรรดานายทหารแห่งกองทัพเรือ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า หลังจากการปฏิวัติอิสลามประสบความสำเร็จ กองทัพเรือได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย แต่ความเจริญก้าวหน้าในด้านฮาร์ดแวร์เพียงด้านเดียวนั้น มิใช่เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจที่แท้จริง

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ปัจจัยสร้างอัตลักษณ์ บุคลิกภาพ และความยิ่งใหญ่ในสายตาของมหาอำนาจนั้น เป็นสิ่งจำเป็นในการปรากฏตัวขององค์แห่งความรอบรู้ ความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวและความกล้าหาญ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ในวันที่ การสร้างและการผลิตทรัพยากรมนุษย์ในด้านกองกำลังของกองทัพเรือนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี และมันเป็นที่ตรงกันข้ามกับบรรพชนผู้วิชาวุ่นก่อนการปฏิวัติอิสลามที่ได้วางแผนมาก่อนหน้านี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง ความสำคัญของมิติต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์ การทหาร ความสัมพันธ์ระดับนานาชาติและการเมืองของกองทัพเรือ ว่า กองทัพเรือยังต้องให้ความสำคัญอีกมากทั้งในเรื่องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยี อีกทั้งในระดับนโยบายการเมืองการปกครองที่กำลังครอบงำในระดับภูมิภาค และภัยคุกคามบางประการที่มีอยู่ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางการเมืองและการทหารของกองทัพที่ต้องเผชิญหน้า



دفتر مقام معظم رهبری  
www.leader.ir

---

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึง การปรากฏตัวของทหารเรือ นอกชายฝั่งของโอมาน  
และบทบาทอิทธิพลที่จะส่งผลต่อความเจริญแห่งชาติ ว่า หากรัฐบาลให้ความสำคัญ  
กองทัพเรือก็จะสามารถปูฐานในความก้าวหน้า  
และการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน